

BÁO CÁO

Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 - 2015

Năm học 2014 - 2015 là năm học có nhiều ngày lễ kỷ niệm, nhiều sự kiện trọng đại của đất nước: 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam; 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; 125 Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 40 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước; 50 năm phong trào “*Năm xung phong*” ...

Năm học vừa qua, tình hình tư tưởng của sinh viên cơ bản ổn định. Đại bộ phận sinh viên luôn xác định đúng đắn động cơ học tập, không ngừng rèn luyện, phấn đấu vươn lên, có trách nhiệm với cộng đồng. Đa số sinh viên quan tâm và có hành động đúng đắn trước những vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa của đất nước, đặc biệt là vấn đề về chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Số lượng sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học và các hoạt động học thuật có chiều hướng phát triển, tính ứng dụng của các công trình nghiên cứu cao hơn. Những tấm gương sinh viên tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu khoa học, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, hoạt động tình nguyện xuất hiện nhiều hơn đã tạo ảnh hưởng tốt trong sinh viên và xã hội. Tuy vậy, vẫn còn một bộ phận nhỏ sinh viên vi phạm pháp luật, lập trường, tư tưởng chưa vững vàng, dễ bị lôi kéo, kích động bởi những phần tử phản động, dễ bị ảnh hưởng của những trào lưu văn hóa không phù hợp với truyền thống dân tộc; có lối sống thực dụng... đang làm cho xã hội phải quan tâm, lo lắng.

Với chủ đề “*Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam*”, công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014- 2015 đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi, cụ thể:

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Các hoạt động trọng tâm thực hiện chủ đề năm học “*Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam*”.

Năm học 2014 -2015, các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam là hoạt động trọng tâm nhằm thực hiện chủ đề năm học “*Tự hào truyền thống sinh viên Việt Nam*”, được các cấp bộ Hội tổ chức sôi nổi, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong sinh viên. Các hoạt động tuyên dương “*Sinh viên 5 tốt*”, cán bộ Hội giỏi các cấp, tổ

chức gặp mặt cán bộ Hội các thời kỳ; tổ chức kết nạp hội viên; tổ chức “Ngày hội Tự hào sinh viên Việt Nam” và nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao bổ ích, hấp dẫn khác đã thu hút đông đảo sinh viên tham gia¹. Trung ương Hội tổ chức Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, trao giải thưởng “Sao Tháng Giêng” năm 2015 cho 100 sinh viên và danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương cho 41 sinh viên; khởi động chương trình “Hành trình bài ca sinh viên” tại Huế.

Công tác tuyên truyền về truyền thống Hội và truyền thống sinh viên Việt Nam tới sinh viên và xã hội đã được các cấp bộ Hội quan tâm với nhiều hình thức phong phú. Hình thức tuyên truyền trực quan qua hệ thống bản tin, băng rôn, khẩu hiệu được các đơn vị đầu tư, mang lại hiệu quả tốt. Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố và nhiều trường đã phát huy tốt các cơ quan báo chí địa phương (đài phát thanh, đài truyền hình, các báo địa phương), các trang tin điện tử của địa phương, đơn vị trong tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống Hội Sinh viên, hoạt động của sinh viên các địa phương, đơn vị. Nhiều đơn vị đã chủ động sử dụng hiệu quả các trang mạng xã hội để tuyên truyền và giới thiệu hoạt động đến sinh viên, hội viên. Báo Sinh viên Việt Nam thực hiện các chuyên mục, các tuyển bài về Hội Sinh viên Việt Nam, giới thiệu nhiều mô hình hiệu quả, cá nhân điển hình, được đánh giá cao về chất lượng nội dung. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đổi mới, nâng cấp website, từng bước cung cấp thông tin kịp thời đến cơ sở Hội và sinh viên. Trong đợt hoạt động, đã có trên 150 tin, bài về hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam được đăng tải trên các báo, đài, trang tin điện tử của Trung ương.

Các hoạt động kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam đã được triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng, sáng tạo và thiết thực trong các cấp bộ Hội, được các cấp lãnh đạo và dư luận xã hội quan tâm, ghi nhận, đánh giá cao. Các hoạt động diễn ra sôi nổi tại các cơ sở Hội, thu hút đông đảo sinh viên tham gia, thể hiện sự đa dạng về nội dung và hình thức tổ chức, vừa thể hiện sự gắn kết chặt chẽ, cụ thể hóa các nhiệm vụ, chương trình hành động của Hội Sinh viên các cấp; vừa có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục lớn đối với sinh viên. Các hoạt động đã tạo ra động lực mới tiếp tục đẩy mạnh triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” đồng thời, quảng bá hình ảnh và vai trò, vị thế của tổ chức Hội đối với xã hội.

2. Triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”

2.1. Công tác tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Công tác tuyên truyền phong trào “Sinh viên 5 tốt” được các cơ sở Hội chú trọng với nhiều hình thức sáng tạo và hiệu quả. Nhiều cơ sở Hội đã thiết kế poster tuyên truyền về phong trào trên các fanpage, các trang mạng xã hội, đồng thời giới thiệu các tiêu chí của “Sinh viên 5 tốt” trên các sản phẩm bút, sách, lịch. Các cơ sở Hội cũng tích cực tuyên truyền về phong trào thông qua các sự

¹ Nhiều cơ sở có mô hình hiệu quả thu hút sinh viên tham gia như: Festival Sinh viên thủ đô lần thứ III năm 2014 của Hội Sinh viên thành phố Hà Nội; “Ngày hội Sinh viên” của Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh.

kiện quan trọng của nhà trường như lễ khai giảng năm học mới, tuần sinh hoạt công dân đầu khóa, trên các website, chuyên san của nhà trường, Hội Sinh viên trường².... Nhiều tỉnh, thành Hội phối hợp tốt với các đơn vị truyền thông có những bài viết về các điển hình “*Sinh viên 5 tốt*”. Các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước giới thiệu phong trào “*Sinh viên 5 tốt*” đến hội viên, sinh viên thông qua website của Hội, qua các buổi sinh hoạt chi hội.

Theo báo cáo của 43 cơ sở Hội (23 tỉnh, thành phố, Đại học Huế, 19 Hội sinh viên trường Đại học, Cao đẳng, Học viện trực thuộc Trung ương), trong năm học, các cơ sở Hội tổ chức được 840 hoạt động tuyên truyền về phong trào “*Sinh viên 5 tốt*”, thu hút 476.412 sinh viên tham gia; có 532.625 sinh viên đăng ký tham gia phong trào. Các cấp bộ Hội đã tuyên dương 41 “*Sinh viên 5 tốt*” cấp Trung ương, 1.514 “*Sinh viên 5 tốt*” cấp tỉnh, thành, Đại học khu vực, 23.466 “*Sinh viên 5 tốt*” cấp trường, 524 tập thể “*Sinh viên 5 tốt*” cấp trường.

2.2. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong.

Công tác tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX được 100% các cơ sở Hội triển khai thực hiện bằng nhiều hình thức: cuộc thi, hội thi, hội nghị tập huấn, qua hình ảnh trực quan, qua mạng xã hội... Ngay từ đầu năm học, các cơ sở Hội đã tham mưu Đảng ủy, Ban giám hiệu các trường đưa các nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Hội sinh viên các cấp, Nghị quyết của Đảng, của Đoàn thanh niên vào nội dung “*Tuần sinh hoạt công dân*”.³

Các cơ sở Hội chủ động phối hợp với Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều hình thức học tập, tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và triển khai cho hội viên, sinh viên tham gia hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh “*Ánh sáng soi đường*” lần thứ nhất năm 2015⁴. Bên cạnh đó, các cơ sở Hội tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với nhiều hình thức sân khấu hóa, các buổi nói chuyện chuyên đề, tổ chức các buổi ngoại khóa, hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thi viết “*Nhật ký làm theo lời Bác*”, trang bị tủ sách “*Sinh viên học tập và làm theo lời Bác*”, chiếu phim tư liệu các chuyên đề “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”⁵. Các hoạt

² Hội Sinh viên thành phố Hồ Chí Minh mở chuyên mục “*Guơng mặt Sinh viên 5 tốt*” trên trang tin điện tử của Hội Sinh viên thành phố, trên báo Tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh; mô hình trò chơi “*Kho báu Sinh viên 5 tốt*” giới thiệu về “*Sinh viên 5 tốt*” của ĐH KHXH&NV Tp. HCM; Ngày hội “*Sinh viên năm nhất với sinh viên 5 tốt*” của ĐH Giao thông Vận tải TP. HCM; “*Ngày Sinh viên 5 tốt - tôi 5 tốt bạn thi sao?*” của ĐH Kinh tế - Luật - ĐHQG TP. HCM; Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội mở chuyên mục giới thiệu “*Sinh viên 5 tốt*” trên báo Tuổi trẻ Thủ đô; Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương in hình ảnh tuyên truyền “*Sinh viên 5 tốt*” trên lịch; Hội Sinh viên các trường thuộc Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng thành lập các “*Câu lạc bộ Sinh viên 5 tốt*”, Báo Sinh viên Việt Nam mở chuyên mục “*Nhân vật*” giới thiệu nhiều gương sáng “*Sinh viên 5 tốt*”; Hội Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc giới thiệu về phong trào tới các Hội viên thông qua Website của Hội...

³ Theo báo cáo của 43 cơ sở Hội, có 844 hoạt động học tập quán triệt Nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội với 734.137 hội viên, sinh viên tham gia.

⁴ Cả nước có 552 trường Đại học, Học viện, Cao đẳng với 187.298 sinh viên tham gia phần thi trực tuyến cá nhân: 43 sinh viên Việt Nam đang theo học tại 08 nước tham gia.

⁵ Các đơn vị thực hiện tốt: Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Thái Nguyên, Nghệ An, Đại học Hà Tĩnh, ĐH Huế, CĐ Sơn La...

động tuyên truyền và kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Lý Tự Trọng (20/10/1914 - 20/10/2014) được phối hợp với Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức sâu rộng thông qua nhiều hình thức như: thi tìm hiểu về đồng chí Lý Tự Trọng; triển khai phong trào đọc sách “*Lý Tự Trọng, sáng mãi tên anh*” và viết cảm xúc về anh Lý Tự Trọng; tổ chức diễn đàn về câu nói nổi tiếng của anh hùng Lý Tự Trọng “*Con đường của thanh niên chỉ có thể là con đường cách mạng*” và thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực tại địa phương, đơn vị. Các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, trọng đại của Đảng, đất nước được các đơn vị đầu tư nghiêm túc, sáng tạo, giúp sinh viên hiểu và tự hào về truyền thống cách mạng của đất nước, bồi đắp lòng yêu nước trong hội viên, sinh viên.

Các hoạt động định hướng giá trị, đạo đức, lối sống, nâng cao ý thức công dân cho hội viên, sinh viên được phân lớn các cơ sở Hội tổ chức. Các hoạt động như: Hội thi sinh viên thanh lịch, Nét đẹp nữ sinh, các hoạt động tư vấn trong Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên, các hoạt động văn hóa, văn nghệ⁶, chương trình “*Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt nam*”⁷ tiếp tục được duy trì, đổi mới hình thức, thu hút đông sinh viên tham gia. Nội dung các hoạt động ngày càng tập trung hơn đến những vấn đề mà xã hội, sinh viên quan tâm, như: trách nhiệm công dân, tính trung thực, tình yêu, sức khỏe sinh sản, bảo vệ môi trường, an toàn giao thông, các hoạt động sử dụng công cụ Internet trong học tập và giải trí... Hoạt động phát huy và rèn luyện thói quen tốt trong sinh viên được các cơ sở Hội triển khai thông qua nhiều hoạt động thiết thực như: tuyên truyền, treo áp phích 10 thói quen tốt trong sinh viên; một số cơ sở Hội tổ chức bình chọn các thói quen tốt, chưa tốt trên website của đơn vị.

Công tác thông tin về tình hình thời sự, an ninh quốc phòng, tuyên truyền về các bằng chứng lịch sử và pháp lý về chủ quyền quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam được các cấp bộ Hội đặc biệt quan tâm, triển khai dưới nhiều hình thức, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và những hành động cụ thể của hội viên, sinh viên. Trong năm học, nhiều hoạt động thiết thực hướng về biển đảo của các cấp bộ Hội được tổ chức như: thăm tặng quà cho con em chiến sỹ đang công tác ở Trường Sa, tổ chức các diễn đàn, triển lãm ảnh, cuộc thi “*Tổ quốc trong lòng sinh viên*”, xây dựng các MV, ca khúc thể hiện tình yêu biển đảo của sinh viên,⁸...

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng sinh viên được các cơ sở Hội chú trọng hơn, trong đó, bước đầu ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng các công cụ: diễn đàn, mạng xã hội, thư điện tử, trang thông tin... để cập nhật thường xuyên thông tin về tình hình tư tưởng, dư luận trong sinh viên; kịp thời giải đáp,

⁶ Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ 13 năm 2014; phối hợp với Tập đoàn Viettel tổ chức “*Hành trình bài ca sinh viên*” thu hút hơn 500 nhóm, CLB âm nhạc, 2.000 sinh viên từ 222 trường đại học, cao đẳng trên cả nước tham gia (so với những năm trước, mỗi năm 40 trường);

⁷ 474 chương trình được tổ chức với 307.272 hội viên, sinh viên tham gia

⁸ Tiêu biểu như Hội Sinh viên tỉnh Bình Dương tổ chức chương trình “*Tuổi trẻ Bình Dương hướng về biển đảo quê hương*” thu hút hơn 4.000 sinh viên, thanh niên tham gia xếp hình Bản đồ Việt Nam, nhảy Flashmob, trình diễn Semaphore, 100% Hội sinh viên các trường tổ chức cho sinh viên tham gia chương trình “*Vạn trái tim Bình Dương hướng về biển đảo*” với nội dung chụp ảnh cùng quốc kỳ; Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Diễn đàn sinh viên “*Những vấn đề pháp lý liên quan đến việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam*”; Hội sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “*Thiên lương tổ quốc Việt Nam*”.

kiến nghị với nhà trường giải quyết thắc mắc, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên. Nhiều cơ sở Hội thành lập được các tổ, đội nhóm thăm dò dư luận sinh viên, tiêu biểu như: Bình Dương, Thành phố Hải Phòng, Bình Định, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đồng Nai⁹... Hoạt động gặp mặt, đối thoại với Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường được duy trì¹⁰.

2.3. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Trong năm học 2014 - 2015, Hội sinh viên các tỉnh, thành phố đã tiếp tục chỉ đạo Hội Sinh viên các trường có nhiều giải pháp tổ chức các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên học tập tốt. Nhiều hoạt động tư vấn, hỗ trợ sinh viên học tập được triển khai như: các buổi hội thảo, diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về phương pháp học tập, chia sẻ tài liệu, kinh nghiệm học tập; tư vấn hỗ trợ tân sinh viên nhập trường, giới thiệu nhà trọ¹¹. Bên cạnh đó các cơ sở Hội chú trọng duy trì, phát triển các câu lạc bộ học thuật, tổ, đội, nhóm, tập thể sinh viên tự học; duy trì, nâng chất các sân chơi học thuật, hình thành các quỹ học bổng, quỹ vượt khó, nhằm khuyến khích, tạo động lực để sinh viên phấn đấu trong học tập¹². Trung ương Hội Sinh viên phối hợp với các Hội chuyên ngành tổ chức các cuộc thi Olympic các môn học: Tin học, ngoại ngữ, cơ học, hóa học.... Các Hội nghị, các cuộc thi Olympic các môn học cấp tỉnh, thành, cấp trường, các hoạt động gây quỹ, trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên cũng được thường xuyên duy trì với nhiều hình thức, nội dung mới.

Các cấp hội quan tâm tới việc tạo môi trường, khuyến khích sinh viên nghiên cứu khoa học, đồng thời, từng bước quan tâm hỗ trợ phát huy một số kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên thông qua việc vận động nguồn lực nhằm bảo trợ đối với các sản phẩm, đề tài của sinh viên, kết nối với các đơn vị có nhu cầu sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học của sinh viên; tham mưu cấp uỷ, chính quyền, các cấp, các ngành có cơ chế bồi dưỡng sinh viên tài năng. Tiếp tục duy trì và phát huy các học bổng, giải thưởng sẵn có để động viên, khuyến khích sinh viên tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, sáng tạo.¹³

⁹ Theo báo cáo 41 cơ sở Hội, trong năm học thành lập được 617 đội, nhóm nắm bắt định hướng dư luận sinh viên; tổ chức 9.611 buổi báo cáo chuyên đề định hướng dư luận trong sinh viên.

¹⁰ Theo báo cáo 41 cơ sở Hội, đã tổ chức 562 diễn đàn đối thoại với lãnh đạo trường với 352.629 sinh viên tham gia.

¹¹ Báo Sinh viên Việt Nam tổ chức 5 chương trình tọa đàm Chào tân sinh viên, phát hành "*Cẩm nang tân sinh viên 2014-2015*"; Hội sinh viên ĐH Yersin Đà Lạt tổ chức diễn đàn "*Vì sao, làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo đại học*"; Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức xây dựng Fanpage của Hội, Group của Ban hỗ trợ Sinh viên, Forum của Hội và hòm thư contact@sividuc.org nhằm Tư vấn du học trực tiếp và xây dựng cẩm nang du học.

¹² Theo báo cáo của 41 đơn vị có 2.184 hoạt động tư vấn, hỗ trợ giúp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học cấp trường, 8.415 giảng viên trẻ và 458.315 hội viên, sinh viên tham gia; 22.411 hội viên sinh viên được hỗ trợ với tổng giá trị hơn 27 tỷ đồng. Năm học 2014 - 2015 các cấp bộ Hội đã huy động hơn 57 tỷ đồng trao học bổng cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên có thành tích xuất sắc. Có 1.880 Câu lạc bộ, tổ đội nhóm học thuật với 108.484 hội viên, sinh viên tham gia

¹³ Trong năm học có 12.761 đề tài, công trình nghiên cứu khoa học cấp Trường, 1.642 đề tài, công trình cấp khu vực, tỉnh; Hội sinh viên tỉnh Bình Dương tổ chức cuộc thi nghiên cứu khoa học; Hội Sinh viên tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi "*Sáng tạo khoa học kỹ thuật*"; "*Ý tưởng sáng tạo trong kinh doanh*"; Chương trình "*Nhịp cầu kinh nghiệm Nổi vòng tay lớn*" của ĐH Y Dược TP.HCM.

2.4. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể chất

Trong năm học, các cơ sở Hội đã phát động mỗi hội viên, sinh viên tập luyện thường xuyên một môn thể thao, tổ chức ngày hội sinh viên khỏe, hội thao, đồng diễn thể dục, đi bộ đồng hành, chạy việt dã, ngày hội thể thao¹⁴. Nhiều câu lạc bộ thể thao được duy trì thường xuyên, các liên kết hoạt động, giao lưu thể dục thể thao được tăng cường trong và ngoài đơn vị. Hoạt động thể dục, thể thao ngày càng có tính hấp dẫn, đổi mới về phương thức, mở rộng về phạm vi, góp phần giáo dục và nâng cao thể lực cho hội viên, sinh viên¹⁵. Đây cũng là hoạt động thể mạnh của Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước góp phần thu hút, tập hợp sinh viên, lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài¹⁶. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam phối hợp với một số đơn vị tổ chức các chương trình quy mô toàn quốc: Vòng chung kết bóng đá sinh viên toàn quốc cúp truyền hình Quốc phòng Việt Nam tranh cúp Viettel 2014, giải thể thao sinh viên VUG.¹⁷

Cùng với các hoạt động thể thao, các cơ sở Hội đã quan tâm tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi, chia sẻ để nắm bắt tâm tư, tình cảm của sinh viên, đặc biệt là Tân sinh viên, giúp sinh viên tránh các bệnh tâm lý như: bệnh trầm cảm, stress.... Nhiều đơn vị đã định hướng các câu lạc bộ, đội, nhóm tổ chức định kỳ các hoạt động giáo dục giới tính, tư vấn tâm lý, sức khỏe sinh sản cho sinh viên.¹⁸ Thông qua đó, giúp hội viên, sinh viên có đời sống tinh thần lành mạnh, lạc quan, khỏe mạnh.

2.5. Các hoạt động tạo môi trường sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Sinh viên tiếp tục là lực lượng nòng cốt và chủ đạo trong các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Lực lượng hội viên, sinh viên tham gia đầy đủ các lĩnh vực, địa bàn, chuyên đề hoạt động tình nguyện như: xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, vì đàn em thân yêu, các hoạt động chăm sóc, khám chữa bệnh phát thuốc miễn phí, tình nguyện hè, tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện, tình nguyện quốc tế...

Chương trình "*Tiếp sức mùa thi*" năm 2015 được Trung ương Hội chỉ đạo triển khai trên phạm vi toàn quốc, địa bàn trọng tâm tại 23 tỉnh, thành phố có 38 cụm thi trung học phổ thông quốc gia. Hội Sinh viên các cấp đã chủ động đổi mới phương thức tổ chức đội hình, phù hợp với kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia.¹⁹ Chương

¹⁴ 35 ngày hội sinh viên khỏe cấp tỉnh, 370 ngày hội sinh viên khỏe cấp trường, thu hút 231.197 hội viên, sinh viên tham gia

¹⁵ 1.222 giải thể thao được tổ chức, với 302.784 lượt sinh viên tham gia; có 975 câu lạc bộ đội nhóm về thể thao với 65.087 sinh viên, hội viên tham gia

¹⁶ Hội sinh viên Việt Nam ở Hàn Quốc tổ chức thành công Đại hội Thể dục Thể thao sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc thu hút hơn 1.000 sinh viên tham gia; Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh tổ chức giải bóng đá SVUK.

¹⁷ Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng chung kết giải bóng đá sinh viên toàn quốc Truyền hình Quốc phòng Việt Nam tranh Cúp Viettel 2014, có sự tham gia của gần 100 trường ĐH, CĐ; Giải thể thao sinh viên VUG thu hút 56 trường đại học tham gia, hơn 200 trận đấu, 900 vận động viên, 150.000 lượt cổ động viên.

¹⁸ Đã tổ chức 428 hoạt động tư vấn giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản, 168.839 lượt hội viên, sinh viên tham gia.

¹⁹ Các tỉnh, thành đã thành lập được 4.023 đội hình tình nguyện "*Tiếp sức mùa thi*" với 59.985 tình nguyện viên; 3.029 đội hình cấp trường với 45.282 sinh viên tình nguyện; giới thiệu được 60.963 chỗ ở miễn phí; cung cấp 280.019 chỗ ở giá rẻ, 400.564 suất ăn

trình “*Tiếp sức đến trường*” được các cơ sở Hội tổ chức khá tốt. Trung ương Hội phối hợp với báo Tuổi Trẻ Tp Hồ Chí Minh tổ chức chương trình nghệ thuật “*Tuổi trẻ Việt Nam câu chuyện hòa bình*” gây quỹ, trao tặng học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, học sinh con ngư dân trị tại các tỉnh: Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định...

Chiến dịch sinh viên tình nguyện “*Mùa hè xanh 2014*” với chủ đề “*Sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới*” được triển khai với nhiều nét mới, tổ chức các đội hình tình nguyện đến với các đảo tiền tiêu của Tổ quốc, tăng cường phát huy các đội hình chuyên. Nhiều tỉnh, thành Hội duy trì tốt đội hình tình nguyện tại địa bàn và tổ chức đội hình hỗ trợ các địa bàn khó khăn ngoài địa phương. Hoạt động tình nguyện quốc tế trong chiến dịch tình nguyện “*Mùa hè xanh*” tiếp tục được thực hiện với đội hình tại Lào và tiếp nhận các đội hình thanh niên, sinh viên các nước tham gia tình nguyện tại Việt Nam. Chiến dịch tình nguyện “*Mùa hè xanh 2014*” thực sự đã trở thành một hoạt động tạo hiệu ứng mạnh mẽ trong xã hội và tạo dấu ấn tốt đẹp trong năm thanh niên tình nguyện 2014.²⁰ Chiến dịch “*Xuân tình nguyện*”, “*Tình nguyện mùa đông*” được duy trì, phát triển về số lượng trường và sinh viên tình nguyện; từng bước trở thành hoạt động tình nguyện có sức thu hút đông đảo sinh viên và người dân tham gia, được xã hội đánh giá cao.

Hoạt động tình nguyện tại chỗ, bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng nhà trường văn minh, xanh - sạch - đẹp được triển khai tổ chức tốt thông qua Ngày thứ bảy tình nguyện, Ngày chủ nhật xanh,...²¹. Các hoạt động tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được duy trì và thực hiện khá tốt như: tổ chức khóa học lái xe an toàn, thi tìm hiểu về luật an toàn giao thông, Ngày hội thanh niên, sinh viên với văn hóa giao thông, góc trực quan tìm hiểu về an toàn giao thông, đi xe đạp điều hành tuyên truyền về văn hóa giao thông; thành lập các đội sinh viên tình nguyện tham gia giữ gìn giao thông tại các giờ cao điểm, các ngã ba, ngã tư trọng điểm, thực hiện mô hình “*Cổng trường an toàn giao thông*”,...²².

Hoạt động hiến máu tình nguyện được triển khai hiệu quả tại cơ sở Hội, thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Mô hình ngày hội hiến máu tình nguyện, ngân hàng máu sống, máu hiếm, ngân hàng máu di động tiếp tục được duy trì, mang lại hiệu quả thiết thực²³.

2.6. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên hội nhập quốc tế.

Các hoạt động hỗ trợ nâng cao nhận thức về pháp luật, chính trị xã hội, kỹ năng thực hành xã hội cho sinh viên, giúp sinh viên chủ động hội nhập quốc tế tại cơ sở diễn ra khá phong phú: các diễn đàn, hội thảo tuyên truyền cho sinh viên về

miễn phí; hỗ trợ 228.294 vé xe buýt miễn phí, 278.774 cảm nang “*Tiếp sức mùa thi*”, phát 410.689 bản đồ miễn phí; hỗ trợ 162.446 thí sinh đi lại, di chuyển; tư vấn, hỗ trợ gần 700.000 lượt người nhà và thí sinh.

²⁰ Chiến dịch “*Mùa hè xanh 2014*” đã thành lập 2.277 đội hình chuyên với 107.425 sinh viên tham gia, 486 hoạt động hướng về biển đảo, 1.783 công trình tham gia xây dựng nông thôn mới trị giá hơn 9 tỷ đồng, hỗ trợ tu sửa 361 nhà tình nghĩa trị giá 11,657 tỷ đồng; 119 hoạt động tình nguyện quốc tế với 6.149 hội viên, sinh viên tham gia.

²¹ Trong năm học có 5.468 hoạt động tình nguyện tại chỗ, thu hút 424.100 lượt sinh viên tham gia.

²² Các hoạt động an toàn giao thông thu hút 144.553 lượt hội viên, sinh viên tham gia

²³ Trong năm học có 235.768 lượt sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu 229.035 đơn vị máu

cộng đồng ASEAN, tổ chức các câu lạc bộ, lớp học nhằm bồi dưỡng, trang bị kiến thức đồng thời phát động các phong trào học tập nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học cho sinh viên. Các hoạt động cung cấp thông tin chủ trương của Đảng, Nhà nước về hội nhập cho sinh viên được thực hiện khá thường xuyên. Các cơ sở Hội tích cực phát động sinh viên học tập, trang bị kiến thức, kỹ năng, ngoại ngữ; phối hợp tổ chức các cuộc thi Toeic, Toefl, Ielts²⁴... Việc thành lập, củng cố các Câu lạc bộ tin học, ngoại ngữ giúp sinh viên có nhiều cơ hội trao đổi kiến thức, phương pháp học tập, nâng cao trình độ. Cùng với đó, việc đẩy mạnh ứng dụng internet, khai thác tính tích cực của mạng xã hội đã tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên chia sẻ thông tin, giao lưu với sinh viên quốc tế²⁵.

Các hoạt động giao lưu quốc tế giữa sinh viên Việt Nam với sinh viên nước ngoài được Hội Sinh viên các cấp quan tâm thực hiện hiệu quả, thông qua đó, giúp các bạn sinh viên nước ngoài hiểu rõ hơn về văn hoá, con người Việt Nam và sinh viên Việt Nam có thể tìm hiểu và biết thêm về đất nước, phong tục tập quán của các nước có sinh viên tham giao lưu²⁶.

3. Xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh

3.1. Công tác Hội viên

Công tác phát triển hội viên được quan tâm triển khai theo đúng quy trình: tuyên truyền, giới thiệu về tổ chức Hội, tạo điều kiện để sinh viên tìm hiểu đăng ký tham gia tổ chức, tổ chức lễ kết nạp trang trọng gắn với các hoạt động đón tân sinh viên đầu năm học, các sự kiện chính trị quan trọng... Năm học qua, các cấp bộ Hội đã kết nạp được 309.611 hội viên²⁷.

Việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng hội viên để giới thiệu kết nạp Đoàn được các cấp bộ Hội quan tâm chú trọng hơn. Hội viên được các chi hội, liên chi hội giới thiệu tham gia hoạt động cụ thể để rèn luyện, khẳng định và trưởng thành.

Công tác theo dõi, quản lý hội viên được các cấp bộ Hội tiếp tục đổi mới với các hình thức: quản lý hội viên thông qua phần mềm, đánh giá tình hình hội viên qua phiếu, phân tích chất lượng hội viên trực tuyến, mã hóa thẻ hội viên, đã từng bước nâng cao tính chính xác, hiệu quả trong công tác quản lý hội viên. Tiêu biểu như: Hội Sinh viên Thành phố Cần Thơ, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã sử dụng các phần mềm cơ sở dữ liệu Hội, quản lý hội viên, “*Sinh viên 5 tốt*”, các hoạt động của Hội thông qua dropbox, Google Docs...

²⁴ Tổ chức 478 buổi tuyên truyền về thông tin, đối ngoại thu hút 165.493 sinh viên tham gia; tổ chức 1.117 hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội thu hút 307.002 lượt sinh viên tham gia.

²⁵ Theo thống kê 43 đơn vị, cả nước có 453 câu lạc bộ ngoại ngữ cấp trường, 29.877 sinh viên tham gia; 266 câu lạc bộ tin học, 41.5869 sinh viên tham gia; 355 diễn đàn, fanpage cấp trường thu hút trên 620.000 sinh viên tham gia.

²⁶ Trong năm học tổ chức được 1.037 hoạt động, 81.747 lượt sinh viên tham gia; Hội Sinh viên Việt Nam tại Anh tổ chức thành công chương trình “*SVUKs Got Talent – Cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam tại Anh Quốc*”, Show diễn Âm nhạc thường niên của Vietsoc Warwick (3/2015), Show diễn Văn hoá thường niên của Vietsoc Học viện Kinh tế Chính trị Luân Đôn (LSE) (11/2014); Hội Sinh viên Việt Nam tại Đức tổ chức Cuộc thi Miss Sinh viên Việt Nam qua ảnh, Cuộc thi Tìm kiếm tài năng sinh viên - SiViTa Online 2014...

²⁷ Theo báo cáo số liệu năm học 2014 - 2015, cả nước có tổng số 1.479.430 hội viên.

3.2. Công tác cán bộ Hội

Năm học 2014 - 2015, các cấp Hội đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ Hội các cấp²⁸. Nội dung, hình thức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội khá phong phú như: tổ chức tập huấn theo các chuyên đề của nghị quyết Đại hội, tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, trang bị tài liệu, tập huấn kỹ năng thực hành xã hội; kỹ năng tổ chức hoạt động; quản lý, điều hành... Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức 03 lớp tập huấn cán bộ Hội chủ chốt tại 03 khu vực (khu vực miền Bắc tại Hà Nội, khu vực miền Nam tại TP Hồ Chí Minh và khu vực miền Trung tại Khánh Hòa) với nội dung thiết thực, phù hợp với đặc thù công tác Hội các khu vực.

Công tác tham mưu, phối hợp thực hiện Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề được quan tâm. Một số đơn vị đã phối hợp với các sở, ban ngành tiến hành tham mưu thực hiện quyết định trong toàn tỉnh. Nhiều đơn vị được bố trí cán bộ Hội chuyên trách, tham mưu được chế độ cho cán bộ Hội theo như quyết định số 13.

3.3. Công tác xây dựng tổ chức Hội

Trong năm học 2014 - 2015, tuy còn nhiều khó khăn do Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội. Song, các cấp Hội tiếp tục cố gắng để tham mưu thành lập mới tổ chức Hội Sinh viên cấp tỉnh, cấp trường. Trong năm học, đã có 03 đơn vị tổ chức Đại hội thành lập Hội Sinh viên Việt Nam cấp tỉnh (Quảng Nam, Long An, Đắk Lắk), nâng tổng số Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành lên 25 tổ chức; thành lập 04 tổ chức Hội Sinh viên cấp trường trực thuộc Trung ương (Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang, Cao đẳng sư phạm Ninh Thuận, Cao đẳng Sư phạm Lào Cai, CĐ Sư phạm Gia Lai). Hội sinh viên cấp tỉnh đã kiên trì tham mưu để thành lập được tổ chức Hội sinh viên cấp trường, như thành lập Hội Sinh viên tại Trường CĐ Công nghiệp Hưng Yên, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk thuộc Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên và Đắk Lắk.

Hội Sinh viên các cấp quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội; duy trì hoạt động của các câu lạc bộ, đội, nhóm nhằm tạo môi trường để hội viên, sinh viên được chia sẻ kinh nghiệm, học tập, giúp đỡ lẫn nhau và phát huy kỹ năng của hội viên trong điều kiện học chế tín chỉ²⁹. Các câu lạc bộ, đội, nhóm không những phát triển về mặt số lượng mà còn được nâng cao về mặt chất lượng, phát huy tốt vai trò tập hợp và đoàn kết hội viên, sinh viên. Bên cạnh đó, công tác sinh hoạt Liên chi hội cũng có nhiều hình thức mới, thu hút được sự tham gia đông đảo của hội viên, sinh viên, tạo nhiều dấu ấn mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên của năm học.

²⁸ Trong năm học tổ chức 1.278 lớp bồi dưỡng, huấn luyện cán bộ Hội với 54.480 cán bộ Hội tham gia;

²⁹ Theo báo cáo của các đơn vị cơ sở Hội, hiện nay có 2.994 câu lạc bộ, đội, nhóm

3.4. Công tác Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước

Công tác Hội sinh viên Việt Nam ngoài nước được quan tâm nhiều hơn. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cử đoàn công tác thăm và làm việc với Hội Sinh viên Việt Nam tại Pháp, Anh, Đức, Hungary, Bỉ. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức giao ban trực tuyến với Hội sinh viên Việt Nam ở nước ngoài³⁰. Thông qua chương trình, Trung ương Hội nắm bắt được nhu cầu, nguyện vọng và những hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài để có những giải pháp trong công tác chỉ đạo và định hướng hoạt động trong thời gian tới.

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam thiết lập chuyên mục “*Hội Sinh viên ở nước ngoài*” trên trang tin <http://hoisinhvien.com.vn> và fanpage của Trung ương Hội nhằm cập nhật tin tức, hoạt động của Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước; duy trì công tác thông tin, liên lạc với các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước thông qua thư điện tử và các trang mạng xã hội.

Đặc biệt trong năm học, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam rất quan tâm chỉ đạo việc thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài, thành lập mới Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary, Anh; công nhận Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tại Malaysia. Tổng số Hội Sinh viên Việt Nam ngoài nước hiện nay là 07 đơn vị.

7.5. Công tác kiểm tra của Hội

Công tác kiểm tra của Hội được thực hiện chặt chẽ, bài bản hơn, kiểm tra gắn với định hướng, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, nhân rộng mô hình. Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tổ chức 08 đoàn kiểm tra 08 Hội sinh viên cấp tỉnh và 17 Hội sinh viên trường. Nội dung kiểm tra: chương trình năm học 2014 - 2015, kết quả triển khai thực hiện phong trào “*Sinh viên 5 tốt*”, công tác chuẩn bị các hoạt động kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp, công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và định hướng dư luận sinh viên, công tác phát triển tổ chức Hội sinh viên Việt Nam. Hoạt động của Ban kiểm tra các cấp từng bước được quan tâm, đi vào nề nếp.³¹

7. 6. Chế độ hội họp, độ thông tin báo cáo, thi đua khen thưởng.

Công tác chỉ đạo, thông tin, báo cáo giữa Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam với các cơ sở Hội được thường xuyên hơn, từng bước phát huy ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thông tin, báo cáo. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức, điều hành và triển khai các hoạt động của Hội thông qua website, diễn đàn trên mạng được quan tâm nhiều hơn. Trung ương Hội tiếp tục kết nối, hỗ trợ sinh viên, cơ sở Hội thông qua Website Hội Sinh viên Việt

³⁰ Kết quả chương trình được tường thuật trực tiếp trên Website: <http://www.tienphong.vn/>; <http://tamguong.vn> và <http://www.svvn.vn/>, <http://hoisinhvien.com.vn> với sự tham gia của các tổ chức sinh viên, thanh niên 14 nước: Nhật Bản, Nga, Pháp, Trung Quốc, Lào, Đức, Hoa Kỳ, Hungary, Cu Ba, Singapore, Nauy, Hà Lan, Úc.

³¹ Các cấp cơ sở Hội trong năm học có 102 đoàn kiểm tra định kỳ và 107 đoàn kiểm tra theo chuyên đề.

Nam, Website của Trung ương Đoàn, email: vanphonghsvvn@gmail.com ... Một số đơn vị Hội sinh viên các tỉnh, thành phố và các trường cũng thành lập website riêng hoặc mở chuyên mục thông tin hoạt động của Hội trên Website của trường tạo điều kiện để Trung ương Hội và các đơn vị khác nắm bắt thông tin về hoạt động của đơn vị đó.

Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo một số đơn vị chưa được thực hiện nghiêm túc, còn tình trạng một số đơn vị không gửi báo cáo, gửi báo cáo trễ theo yêu cầu. (*xem thống kê chế độ thông tin báo cáo các cơ sở trên website:hoisinhvien.com.vn*)

Công tác thi đua khen thưởng được thực hiện thường xuyên, kịp thời, đúng quy định. Năm học qua, Trung ương Hội đã ban hành quy chế thi đua khen thưởng (*Ban hành kèm theo Quyết định số 61 QĐ/TWHSV ngày 30/3/2015 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam*), các hướng dẫn, bảng điểm về thi đua khen thưởng. Các cấp bộ Hội đã xây dựng, hoàn thành hệ thống các văn bản thi đua khen thưởng, thực hiện công tác thi đua khen thưởng đảm bảo các quy định chung.

II. ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÁC CHỈ TIÊU NĂM HỌC

1. 100% Hội Sinh viên cấp trường triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX.

Kết quả thực hiện: 280/280 (100%) Hội Sinh viên trường tổ chức các hoạt động học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam lần IX. **Chỉ tiêu này hoàn thành.**

2. Mỗi Hội Sinh viên cấp trường có ít nhất 01 công trình sinh viên chào mừng 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Kết quả thực hiện: 271/280 (96,79%) Hội Sinh viên trường có ít nhất 01 công trình sinh viên chào mừng 65 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên, chào mừng Đại hội Đảng các cấp. **Chỉ tiêu này không hoàn thành.**

3. 100% Hội Sinh viên cấp trường, cấp tỉnh tổ chức hoạt động tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Kết quả thực hiện: 25/25 (100%) Hội sinh viên các tỉnh, thành, 280/280 (100%) Hội Sinh viên trường tham gia phần thi trực tuyến cá nhân Hội thi Olympic các môn khoa học Mác Lênin - Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần 1 - năm 2015, và có các hình thức tìm hiểu, hỗ trợ sinh viên học tập các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. **Chỉ tiêu này hoàn thành.**

4. Ít nhất 12.000 đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên.

Kết quả thực hiện: Có 14.091/12.000 (117,43%) đề tài sinh viên nghiên cứu khoa học từ cấp trường trở lên. **Chỉ tiêu này hoàn thành vượt mức.**

5. 100% Hội Sinh viên cấp trường, cấp tỉnh triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, phần đầu có ít nhất 200 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, ít nhất 2.500 “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, ít nhất 20.000 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Kết quả thực hiện:

- 25/25 (100%) Hội Sinh viên cấp tỉnh, 280/280 (100%) Hội Sinh viên cấp trường triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”. **Chỉ tiêu này hoàn thành.**

- Có 41/200 (20,5%) “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương. **Chỉ tiêu này không hoàn thành.**

- Có 1.638/2.500 (65,52%) “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh, thành. **Chỉ tiêu này không hoàn thành.**

- Có 23.466/20.000 (117,33%) “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. **Chỉ tiêu này hoàn thành vượt mức.**

6. Mỗi hội viên Hội Sinh viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện trong năm học. Phần đầu ít nhất 4 triệu lượt sinh viên tham gia các hoạt động tình nguyện.

Kết quả thực hiện: 1.261.760/ 4.000.000 (31,54%) sinh viên tham gia hoạt động tình nguyện. **Chỉ tiêu này không hoàn thành.**

7. Huy động ít nhất 65 tỷ đồng học bổng cho sinh viên.

Kết quả thực hiện: Trao 57/65 (87,69%) tỷ đồng học bổng cho sinh viên. **Chỉ tiêu này không hoàn thành.**

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thành công

Các cấp bộ Hội đã bám sát Chương trình, chủ đề công tác năm học 2014 - 2015 và triển khai thực hiện hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị. Nội dung hoạt động của Hội được đổi mới, có chiều sâu, phù hợp với tâm lý của hội viên, sinh viên và nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của xã hội. Chất lượng công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện được nâng cao. Công tác truyền thông được chú trọng và thực hiện thông qua nhiều phương thức phong phú, chuyên nghiệp, hiệu quả. Công tác giáo dục của Hội được tập trung theo hướng xác định rõ tiêu chí, mô hình, phương thức thực hiện. Phong trào “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện rộng khắp, kết quả rõ nét. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ sinh viên ngày càng đa dạng, phong phú, trong đó đặc biệt quan tâm chăm lo về học tập, nghiên cứu khoa học, hướng nghiệp, giúp đỡ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, trang bị kỹ năng thực hành xã hội... Công tác xây dựng tổ chức Hội được coi trọng thông qua nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt Hội, duy trì, phát triển câu lạc bộ, đội, nhóm. Công tác thi đua khen thưởng được đổi mới, hướng dẫn thống nhất, đồng bộ trong toàn hệ thống. Các hoạt động phối hợp với các ngành cũng được duy trì thường xuyên, tạo điều kiện thuận lợi để tổ

chức Hội phát huy tốt nhất chức năng, nhiệm vụ giáo dục, thu hút tập hợp hội viên, sinh viên và xây dựng Hội vững mạnh.

2. Một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

* Tồn tại, hạn chế.

- Một số cơ sở Hội cấp trường còn lúng túng trong triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, công tác tuyên truyền, giới thiệu phong trào tới sinh viên thực hiện chưa tốt. Công tác chăm lo, hỗ trợ, phát huy sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” chưa được chú trọng. Còn cơ sở nhầm lẫn giữa phong trào “Sinh viên 5 tốt” và cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”.

- Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, định hướng dư luận trong hội viên, sinh viên ở nhiều cơ sở chưa kịp thời, chưa chủ động. Việc thành lập các tổ, đội, nhóm và xác lập cơ chế thông tin báo cáo về tình hình sinh viên chưa được triển khai bài bản.

- Công tác thông tin báo cáo, đặc biệt là các báo cáo chuyên đề theo các nội dung Trung ương Hội đề nghị chưa được thực hiện nghiêm túc. Hệ thống cơ sở dữ liệu của Hội chưa khoa học, đồng bộ.

* Nguyên nhân tồn tại hạn chế.

- Công tác quán triệt, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác Hội ở một số địa phương, đơn vị chưa kỹ lưỡng.

- Đội ngũ cán bộ Hội, đặc biệt là cán bộ chuyên trách còn thiếu, nhiều địa phương cán bộ Hội kiêm nhiệm, không có chuyên trách theo quy định.

- Công tác hướng dẫn, kiểm tra chuyên đề, đặc biệt là phong trào “Sinh viên 5 tốt” chỉ tập trung nhiều ở cấp trường, cấp tỉnh, thành chưa quan tâm thường xuyên ở cấp chi hội, liên chi hội.

- Công tác tham mưu của một số cấp bộ Hội với cấp ủy, chính quyền và công tác phối hợp với Đoàn thanh niên để thực hiện nhiệm vụ của Hội chưa đạt yêu cầu.

Nơi nhận:

- Trung ương Đảng: VP, Ban DV, Ban TG, Ban TC;
- VP CP, Bộ Nội vụ, Bộ GD&ĐT;
- BBT TW Đoàn, UBQG về TNVN, TW Hội LHTN;
- Các Tỉnh, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc;
- Hội SVVN các tỉnh, TP, Đại học Huế, các trường trực thuộc TW;
- Các đ/c UV BCH TW Hội SVVN;
- Các Ban phong trào, báo chí TW Đoàn, Học viện TTNVN;
- Lưu VP.

TM. BAN THƯ KÝ
TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nguyễn Thị Nga